

Số: 39/LĐLĐ

Long Biên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
trong đoàn viên, CNVCLĐ Quận.

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước. Đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, dịch bệnh tuy đã được kiểm soát tốt, song nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép; đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, xuất hiện hiện tượng ngại tiêm vaccine phòng bệnh.

Thực hiện văn bản số 225/LĐLĐ ngày 26/4/2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong CNVCLĐ Thủ đô và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Thủ tướng Chính phủ với mục đích duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân và người lao động, đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới; Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân gương mẫu đi đầu cùng với Quận, Thủ đô và nhân dân cả nước tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, trước mắt cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế (*Khẩu trang, Khoảng cách, Khử khuẩn, Khai báo y tế và Không tụ tập*), nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

2. Có kế hoạch chủ động ứng phó, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch, đặc biệt trước trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới. Trường hợp phát hiện ca bệnh trong đoàn viên, CNVCLĐ tại đơn vị, BCH công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng, truy

vết, cách ly; kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, theo phương châm thiết thực, hiệu quả; bảo đảm an toàn nhưng không để sản xuất, kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết; hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động.

3. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn...theo đúng quy định.

4. Chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện kịp thời để xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; tham gia kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...

5. Vận động cán bộ, CNVCLĐ hiện nghiêm việc khai báo Y tế bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 cán bộ, CNVCLĐ đi ra khỏi Hà Nội, trở lại Thành phố thực hiện nghiêm việc khai báo Y tế.

6. Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, CNVCLĐ trong đơn vị đề cao tinh thần cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch của các cấp đề ra với phương châm “Phòng ngừa tích ngừa, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Ban thường vụ LĐLĐ Quận đề nghị Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả về LĐLĐ Quận để theo dõi, tổng hợp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, TG.



Phan Thị Thu Hằng